

GFPT เปิดโรงงานแปรรูปไก่เพื่อเพิ่มยอดขายในประเทศและส่งออก ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (GFPT) หนึ่งในผู้ผลิตเนื้อไก่แบบครบวงจรเพื่อการส่งออกของไทย และ บริษัท นิซิเร ฟู้ดส์ อิงค์ (NFI) ผู้นำส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งในประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท จีเอฟพีที นิซิเร (ประเทศไทย) จำกัด (GFN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงงานชำแหละไก่ (กำลังการผลิต: 82,000 ตันต่อปี) และโรงงานแปรรูปปรุงสุก (กำลังการผลิต: 18,000 ตันต่อปี) ในจังหวัดชลบุรี



ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553, บริษัท จีเอฟพีที นิซิเร (ประเทศไทย) จำกัด (GFN) ได้จัดพิธีเปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานแปรรูปปรุงสุกอย่างเป็นทางการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าไก่ปรุงสุกที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก โรงงาน GFN นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ โดย โรงงานชำแหละไก่มีกำลังการผลิตที่ 100,000 ตัวต่อวัน และ โรงงานแปรรูปปรุงสุกมีกำลังการผลิตที่ 1,500 ตันต่อเดือน คาดว่า โรงงาน GFN จะสามารถผลิตสินค้าได้เต็มกำลังการผลิตภายในสิ้นปี 2011

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. GFPT กล่าวว่า "การออกแบบโรงงานของ GFN มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ผู้บริโภคมีการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น บริษัทฯจึงมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



ในกระบวนการผลิต เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของ GFN อีกด้วย ผู้บริหาร

ของบริษัท GFN ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน จึงมีนโยบายให้สร้างอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ จำนวน 9 หลังภายในพื้นที่โรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานและความสะดวกสบายของพนักงานบริษัท"



ดร. อนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การสร้างโรงงานที่อำเภอหนองใหญ่ในจังหวัดชลบุรี ทำให้บริษัท GFN ได้รับประโยชน์จากการลดค่าขนส่งไก่เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัท GFPT ค่าขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ประโยชน์อื่นๆจากการร่วมมือกับ บริษัท NFI อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตของบริษัท GFPT และ การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคจากบริษัท NFI รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม



สินค้าอาหาร ระบบคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและการผลิต เนื่องจากอาหารไก่แปรรูปเป็นที่นิยมมากขึ้นและตลาดส่งออกมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น GFN จึงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าแปรรูปเนื้อไก่ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก"

ดร. อนันต์ ยังกล่าวไว้ว่า "ภายใต้ข้อตกลงร่วมทุน GFPT เป็นผู้จัดจำหน่าย "ไก่เนื้อ" แต่เพียงผู้เดียวให้แก่บริษัท GFN ทำให้ GFPT ต้องขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้ออีก 100 หลัง เพื่อรองรับกำลังการผลิตของ GFN ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น GFPT ต้องใช้เงินลงทุนอีก 1.5 พันล้านบาท (นอกจากการลงทุนในบริษัท GFN จำนวน 573 ล้านบาท) เพื่อลงทุนในการก่อสร้าง



ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ แม้ว่า การร่วมทุนในโครงการGFNและโครงการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นการขยายธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่คณะผู้บริหารบริษัท GFPT มั่นใจว่าการร่วมทุนกับ NFI ในครั้งนี้จะทำให้ GFPT เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพ โดยคาดว่าบริษัทฯจะมีรายได้จากการขายไก่เนื้อให้แก่ GFN ประมาณ 1.5 พันล้านบาทหรือคิดเป็น 12-15% จากรายได้รวมของปีนี้ และเมื่อ GFN สามารถผลิตสินค้าได้เต็มกำลังผลิต GFPT จะได้มีรายได้จากการขายไก่ ประมาณ 3 พันล้านบาทต่อปี"

รายละเอียดบริษัท GFN

ชื่อบริษัท :	บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อย่อ :	จีเอฟพีเอ็น
ที่อยู่ :	77 หมู่ที่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ประเทศไทย
ประเภทธุรกิจ :	โรงฆ่าไก่และโรงงานแปรรูปปรุงสุก
วัตถุประสงค์:	เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุกจากเนื้อไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ
วันที่จดทะเบียน :	26 พฤศจิกายน 2551
มูลค่าการลงทุน:	2,250 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน:	1,170 ล้านบาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :	GFPT 49% และ Nichirei 51%
สิทธิประโยชน์บีโอไอ :	ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี
สินค้า :	เนื้อไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก เช่น เบอร์เกอร์ไก่
การเริ่มต้นของการผลิต :	พฤศจิกายน 2010
กำลังการผลิต :	ชำแหละไก่ 100,000 ตัวต่อวัน หรือ 82,000 ตันต่อปี สินค้าไก่ปรุงสุก 1,500 ตันต่อเดือน หรือ 18,000 ตันต่อปี
จำนวนพนักงาน :	ประมาณ 1,300 คน (เป้าหมาย 2,900 คน)
พื้นที่โรงงาน :	150 ไร่
- โรงชำแหละ :	17,600 ตร.ม.
- โรงงานแปรรูปปรุงสุก:	23,000 ตร.ม.

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (GFPT) (SET : GFPT) ก่อตั้งในปี 2524 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนื้อไก่แบบครบวงจรเพื่อการส่งออกของไทย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,253 ล้านบาทและมีรายได้รวม จำนวน 11,507 ล้านบาทในปี 2552 บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มดำเนินธุรกิจการผลิตเนื้อไก่แบบครบวงจร รวมถึง โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่ปญาพันธุ์, ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์, ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ, โรงฆ่าแหละไก่ และ โรงงานแปรรูปปรุงสุก โดยมีการจ้างงานประมาณ 4,500 คนในปี 2010

GFPT ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุกภายใต้ของตราสินค้าของลูกค้าและ GFPT ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการด้านอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง ประเทศญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮองกง, สหราชอาณาจักร และ ประเทศในสหภาพยุโรป ค่านิยมหลักของ GFPT คือ มุ่งมั่นที่จะให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nichirei Foods Inc.

บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ (NFI) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท นิชิเร คอปโปเรชั่น ("NC") ดำเนินธุรกิจอาหารแปรรูปในประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ของ NFI รวมถึง อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่มที่ทำจากอะเซโรลา (acerola) อาหารบรรจุในซองฆ่าเชื้อ, อาหารกระป๋องและอาหารเพื่อสุขภาพ บริษัท นิชิเร คอปโปเรชั่น ใช้ระบบการประกันคุณภาพครบวงจรและครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตและการขาย

บริษัท นิชิเร คอปโปเรชั่น เป็นบริษัทโฮลดิ้ง กำหนดกลยุทธ์และทิศทางให้แก่บริษัทในกลุ่มนิชิเร ดังนั้น “มุ่งเน้นการเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร” บริษัท นิชิเร คอปโปเรชั่น ประกอบด้วย บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 71 บริษัท และ บริษัทในเครือ 15 บริษัท ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก โลจิสติกและห้องเย็น และอสังหาริมทรัพย์

ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทนิชิเรจะมีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยดำเนินธุรกิจที่มีความครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป และการกระจายสินค้า มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลกำไรที่ขยายตัว โดยการสร้างลูกค้าน้อยอย่างต่อเนื่อง จากการให้ความสำคัญเรื่องรสชาติอาหารที่ดีและความสะดวกสะอาดของอาหาร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

โทรศัพท์: 02 473 8000

โทรสาร: 02 473 8393

www.gfpt.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์สามารถดูได้ที่ www.gfpt.co.th

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นเพียงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัทที่นำเสนอ ณ วันที่จะให้ข้อมูลการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยและความไม่แน่นอนอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด สภาพเศรษฐกิจทั่วไป และ เงินทุน ความสัมพันธ์กับแรงงาน นโยบายดำเนินงานของรัฐบาล การกำหนดราคาของคู่แข่ง และ ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างจากการคาดการณ์และความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความที่ระบุข้างต้น